

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง

ด้วยนายทะเบียนพรรคการเมือง กระทรวงมหาดไทย ได้รับ
จดทะเบียนพรรคสหชาติ พรรคชาติไทย เป็นพรรคการเมืองตามความใน
พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ ดังปรากฏรายการท้าย
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๕

พิศาล มุลศาสตราสาร

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายทะเบียนพรรคการเมือง

พรรคสหชาติ

ชื่อพรรคการเมือง

สหชาติ

ทะเบียนเลขที่

๔/๒๕๒๕

วันรับจดทะเบียน

๒๕ มิถุนายน ๒๕๒๕

ภาพเครื่องหมายพรรค



ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ ๑๑ ถนนสุขุมวิท ซอย ๑๑

ชื่อหัวหน้าพรรคการเมือง

กรุงเทพ ๑๐๑๑๐

ชื่อรองหัวหน้าพรรคการเมือง

ดร. พัฒนา พยัคฆนิธิ

นายเออ บุษปะเกษหงสกล

พลเอก กางบั่นชาติ โชติคุณาณ

นายพนสวัสดิ์ กำลังงาม

ชื่อเลขาธิการพรรคการเมือง

นายนิพนธ์ ช่อชัยทิพย์

นางอินทสุตา ควรรพันธ์

ชื่อกรรมการบริหาร

นายปรเมษฐ อำไพ

นายสมจิตต์ ตมวัฒน์นกร

พลตรี บุลฤทธิ์ เนียมทันต์

นายธีรพล วัฒนปรัด

นายอดม พยัคฆนิธิ

พันโท เพ็ญศักดิ์ ภาแก้ว

พลโท สมักร สุวรรณนาค

พันเอก พิบลยศศักดิ์ นาครัถย์

นโยบายพรรคสหชาติ

พรรคสหชาติจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและพิทักษ์รักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อรวมพลังประชาชนชาวไทยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อให้ความเสมอภาคแก่ทุกคนที่มีสัญชาติไทย เพื่อต่อต้านการแบ่งแยกดินแดนไทยและการสร้างความแตกแยกในชาติ เพื่อรักษาชาติให้อยู่รอดปลอดภัย และเพื่อนำชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองต่อไป

การปกครอง

พรรคสหชาติยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและเป็นที่รวมพลังของประชาชนชาวไทย

พรรคสหชาติจะส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งเสถียรภาพและความมั่นคงของชาติ

พรรคสหชาติจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างผาสุกสมบูรณ์และปลอดภัย

พรรคสหชาติจะขยายอำนาจการปกครองออกไปสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุดเพื่อให้ท้องถิ่นต่าง ๆ มีความสมบูรณ์พูนสุขและเจริญก้าวหน้าโดยทัดเทียมกัน

พรรคสหชาติจะส่งเสริมการปกครองตนเองให้ประชาชนทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจและได้มีส่วนร่วมมีเสียง ในการปกครองบ้านเมืองอย่างแท้จริง

พรรคสหชาตินั้นนโยบายที่จะให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดปราศจากการทุจริตและให้บริการแก่ประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็วโดยเสมอหน้าและเป็นธรรม

เศรษฐกิจการคลัง

พรรคสหชาติจะมุ่งสร้างความสมบูรณ์พูนสุขจากชนบทเข้าสู่ตัวเมือง พรรคสหชาติจะยกระดับมาตรฐานการครองชีพของคนจนให้สูงขึ้นโดยการเพิ่มรายได้เพื่อให้ประชาชนพ้นจากความยากจนเดือดร้อนทั่วหน้ากัน

พรรคสหชาติจะจัดให้ราษฎรได้มีทางทำมาหากินและมิงานทำ พรรคสหชาติจะป้องกันการสูญเสียดุลยภาพของชาติทุกวิถีทาง

พรรคสหชาติจะสร้างอุตสาหกรรมและกิจการมทุกขนาดทุกสาขาขึ้นในชนบทเพื่อกระจายความเจริญมั่งคั่งออกไปทั่วประเทศ

พรรคสหชาติจะปรับปรุงและแก้ไขภาวะเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย

พรรคสหชาติจะป้องกันปราบปรามการก่อกวนความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในทางเศรษฐกิจและการทำลายเศรษฐกิจการเงินของชาติ

พรรคสหชาติจะแก้ไขความเสียเปรียบในเรื่องดุลย์การค้าและดุลย์การชำระเงินเพื่อให้ประเทศไทยมีฐานะทางเศรษฐกิจการเงินและการคลังที่มั่นคงเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของนานาประเทศ

พรรคสหชาติจะเน้นหนักในเรื่องการเพิ่มรายได้ให้แก่รัฐและการประหยัดค่าใช้จ่ายของรัฐ

การศึกษา

พรรคสหชาติจะดำเนินการให้คนไทยทุกคนมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนโดยเสมอภาคกัน และให้คนไทยทุกคนสามารถอ่านออกเขียนได้ พรรคสหชาติจะส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

พรรคสหชาติจะส่งเสริมศีลธรรม จรรยาและระเบียบวินัยของเยาวชนทั้งในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ จะส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมอื่น ๆ ตลอดจนสุขภาพพลานามัยของเยาวชน

พรรคสหชาติจะมุ่งปลูกฝังความรักชาติและความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติให้แก่เยาวชนเพื่อให้เยาวชนไทยมีความภูมิใจในความเป็นไทย

พรรคสหชาติจะมุ่งปลูกฝังความรู้สึกเป็นประชาธิปไตยและเป็นเจ้าของประเทศให้แก่เยาวชนให้เยาวชนมีความรักความภูมิใจ และสำนึกในสิทธิหน้าที่ เสรีภาพและความเสมอภาคในระบอบประชาธิปไตย

พรรคสหชาติจะมุ่งปลูกฝังความรู้สึกในเกียรติยศและศักดิ์ศรีให้แก่เยาวชน

การศาสนา

พรรคสหชาติยึดมั่นในหลักการที่ว่าคนไทยย่อมมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา คนไทยทุกคนไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดจะต้องมีสิทธิเสมอภาคกันทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและการดำรงชีพทั่วไป

พรรคสหชาติจะทำนุบำรุงศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจของประชาชน

การสาธารณสุข

พรรคสหชาติมีนโยบายที่จะป้องกันและบำบัดโรคภัยให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

พรรคสหชาติมุ่งหมายที่จะให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าตอบแทนให้ได้ทั่วทั้งประเทศ จะต่อต้านและปราบปรามการผลิตและเผยแพร่ยาเสพติดทุกชนิดโดยเด็ดขาด

พรรคสหชาติจะส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการและให้เพียงพอแก่ความจำเป็นในการดำรงชีพ จะป้องกันปราบปรามการปลอมปนอาหารและยารักษาโรค จะป้องกันรักษามลภาวะสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพของประชาชน

การคมนาคมขนส่ง

พรรคสหชาติจะส่งเสริมและขยายการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางอากาศ และทางน้ำให้กว้างขวางและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

พรรคสหชาติจะเน้นหนักในเรื่องระบบขนส่งมวลชนเพื่อให้บริการแก่ประชาชนอย่างเต็มที่

พรรคสหชาติจะพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งทั้งมวลโดยมีเป้าหมายอยู่ที่ความเจริญมั่งคั่งของประเทศชาติและความสมบูรณ์พูนสุขของประชาชนเป็นสำคัญ

การต่างประเทศ

พรรคสหชาติจะดำรงไว้ซึ่งเอกราชและอธิปไตยของชาติโดยการดำเนินนโยบายต่างประเทศทางสันติวิธี โดยรักษาและส่งเสริมสัมพันธไมตรีอันดีกับนานาประเทศไม่ว่าจะมีลัทธิการเมืองการปกครองเป็นแบบใด และจะรักษาและส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศให้มั่นคง ใกล้ชิดยิ่งขึ้น

พรรคสหชาติจะยึดถือผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ ในการดำเนินนโยบายต่างประเทศจะไม่ยอมให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทย จะป้องกันรักษาเอกราชอธิปไตยและบูรณภาพทางดินแดนของประเทศไทยไว้ทุกวิถีทางมิให้ชาติอื่นใดมาย่ำยีได้

การทหาร

พรรคสหชาติมีนโยบายที่จะเสริมสร้างและทะนุบำรุงกำลังทหารของชาติให้กล้าแข็ง ให้ทหารไทยมีสมรรถภาพสูงและได้รับเกียรติยกย่องเป็นทหารของชาติอย่างแท้จริง

การยุติธรรม

พรรคสหชาติจะดำเนินการให้ขบวนการยุติธรรมเป็นอิสระและเป็นไปด้วยความรวดเร็วให้ศาลสถิตยุติธรรมเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนและให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง

อุดมการณ์ของชาติ

พรรคสหชาติ จะปลุกฝังอุดมการณ์ของชาติลงในจิตใจของประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อให้บังเกิดความสามัคคีเป็นปึกแผ่นมุ่งมั่นในทิศทางเดียวกันเพื่อจรรโลงประเทศชาติให้รุ่งเรืองผาสุกสมบูรณ์

รักกันไว้เถิด

รักกันไว้เถิด	เราเกิดร่วมแดนไทย
จะเกิดภาคไหนไหน	ก็ไทยด้วยกัน
เชื้อสายประเพณี	ไม่มีขัดกัน
เกิดได้รงไทยนั้น	ปวงชนทุกคนคือไทย

ปณิธาน
(วิธิดำเนินการ)

ของ
พรรคสหชาติ

ทั่วไป

พรรคสหชาติ จะกระทำทุกวิถีทางเพื่อให้คนไทยทุกคนไม่ว่าจะมีเชื้อชาติใด นับถือศาสนาใดหรืออยู่ในภาคใดก็ตาม ได้รับสิทธิเสมอภาคกันทั้งในทางการเมือง ทางสังคม ทางเศรษฐกิจ ทางการศึกษา ตลอดจนในการทำมาหากินและการประกอบอาชีพต่าง ๆ

พรรคสหชาติจะสนับสนุนรัฐบาลในการต่อสู้ปราบปรามบุคคลและคณะบุคคลที่กระทำการเพื่อแบ่งแยกดินแดนไทยและสร้างความแตกแยกภายในชาติ ถ้าพรรคสหชาติได้เป็นรัฐบาลหรือได้เข้าร่วมรัฐบาล พรรคสหชาติจะดำเนินการต่อสู้ปราบปรามพวกเหล่านั้นโดยเด็ดขาด

พรรคสหชาติจะส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และจะคัดค้านระบอบอื่นใดที่สิ้นที่แตกต่างไปจากรบอบนี้ ในการนี้พรรคสหชาติจะร่วมมือกับองค์กรทั้งหมดที่สนับสนุนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและจะจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นเพื่อสนับสนุนระบอบดังกล่าว

ความมั่นคงของชาติ

พรรคสหชาติจะส่งเสริมการสร้างกำลังกองทัพทั้งสามของชาติให้เข้มแข็งทั้งในด้านปริมาณคุณภาพและอาวุธยุทธโปกรณ์ เพื่อรักษาความมั่นคงและเอกราชอธิปไตยของชาติ พรรคสหชาติจะส่งเสริมในด้านการเชิดชูเกียรติของทหารหาญของชาติและในด้านการให้สวัสดิการเป็นการตอบแทนทหารหาญของชาติให้สมควรแก่การที่ทหารหาญเหล่านั้นได้รับใช้ชาติ พรรคสหชาติจะดำเนินการสร้างพลังทางจิตวิทยาให้แก่ประชาชนชาวไทยให้มีความเชื่อมั่นในทหารของชาติ ให้มีความเชื่อมั่นในความมั่นคงและความอยู่รอดของชาติ ให้มีกำลังใจที่เข้มแข็งสามารถทนทานต่อภาวะคับขันทางทหารทางเศรษฐกิจทางการเมืองได้โดยไม่หวั่นไหว ให้ประชาชนตระหนักถึงความสามารถของชาติไทยและความยิ่งใหญ่ของ

ชาติไทยในอดีต ให้ประชาชนมีความมั่นใจในความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยในอนาคต พรรคสหชาติถือว่าชาติมีความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด

สวัสดิภาพความปลอดภัยของประชาชน

พรรคสหชาติจะดำเนินการทุกวิถีทางที่จะปราบปรามโจรผู้ร้ายให้ราบคาบและให้ประชาชนทำมาหากินด้วยความปกติสุข ในการนี้พรรคสหชาติจะเพิ่มกำลังตำรวจและส่งเสริมกิจการตำรวจทั้งในด้านสมรรถภาพอาวุธยุทโธปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และสวัสดิการ ให้ตำรวจเป็นตำรวจของประชาชนอย่างแท้จริงและมีสมรรถภาพสูง เพื่อที่ตำรวจจะได้มุ่งทำหน้าที่พิทักษ์สันติราษฎร์แต่อย่างเดียว

พรรคสหชาติถ้าได้เป็นรัฐบาลหรือได้เข้าร่วมรัฐบาลจะดำเนินการต่อต้านและปราบปรามผู้ใช้อิทธิพลในทางไม่ชอบธรรมและผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด ในการนี้พรรคสหชาติจะจัดตั้งหน่วยงานขึ้นเพื่อกิจกรรมขึ้น โดยเฉพาะเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและความเป็นธรรมในสังคมขึ้นอย่างแท้จริง

การปกครองท้องถิ่น

พรรคสหชาติจะกระจายอำนาจการปกครองออกไปสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุด โดยเพิ่มอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้มากขึ้น พรรคสหชาติจะเตรียมพื้นฐานการศึกษาทางการเมืองของราษฎรในท้องถิ่น ในด้านการ

ปกครองตนเอง เริ่มตั้งแต่จัดตั้งสภาตำบล สภาอำเภอ สภาจังหวัด ไปจนถึงการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายอำเภอ และผู้ว่าราชการจังหวัด ตามขั้นตอนที่เหมาะสมกับความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของราษฎรในท้องถิ่น เพื่อให้การปกครองท้องถิ่นเป็นประชาธิปไตย มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง

ประสิทธิภาพของข้าราชการ

พรรคสหชาติมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างประสิทธิภาพของข้าราชการทั้งนี้โดยรัฐจะต้องเปลี่ยนระบบงานจากการปกครองแบบทาสสมัยใหม่เป็นการจัดการที่มีประสิทธิภาพทำนองเดียวกับการจัดการ ในวงการธุรกิจ โดยใช้ระบบงานและเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและโดยมุ่งหารายได้ อย่างอื่นให้แก่รัฐนอกเหนือไปจากรายได้จากภาษีอากร

พรรคสหชาติจะส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนอย่างแท้จริง จะเพิ่มรายได้ให้แก่ข้าราชการให้เพียงพอแก่การครองชีพสมกับตำแหน่งและฐานะรวมทั้งให้สวัสดิการและการบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่ข้าราชการในการปฏิบัติงานเพื่อให้ข้าราชการมีความมั่นใจในความเจริญก้าวหน้าของอาชีพ และในการที่มีหลักประกันที่มั่นคงในชีวิต

ข้อสำคัญที่สุดพรรคสหชาติจะดำเนินการเพื่อลดการขาดดุลย์การค้าและลดหนี้สินของชาติ เพื่อมิให้ต้องสูญเสียเงินงบประมาณจำนวนมากไปตกบ่เนื่องจากขาดดุลย์การค้า และการที่ต้องชำระดอกเบี้ยและเงินต้นให้แก่เจ้าหนี้ เพื่อนำเงินจำนวนนั้นมาเพิ่มรายได้ให้แก่ข้าราชการ

เศรษฐกิจของชาติ

ในทางเศรษฐกิจทั้งที่เกี่ยวกับฝ่ายเอกชนและฝ่ายรัฐบาล พรรคสหชาติยึดมั่นในหลักการของความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกัน พรรคสหชาติจะประสานผลประโยชน์ของฝ่ายต่าง ๆ โดยอาศัยเครื่องมือของรัฐเป็นผู้ประสานโดยยึดถือผลประโยชน์ความเจริญรุ่งเรืองของชาติและความผาสุกสมบูรณ์ของประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญ

พรรคสหชาติถือว่าเศรษฐกิจของชาติต้องนำหน้าการเมือง โดยที่รัฐจะต้องกำหนดเป้าหมายทางเศรษฐกิจของชาติขึ้นแล้วดำเนินการทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองไปสู่เป้าหมายนั้น พรรคสหชาติถือว่าเศรษฐกิจของชาติเป็นสิ่งสำคัญ และจะมุ่งสร้างเศรษฐกิจของชาติให้มั่นคงเจริญรุ่งเรือง ให้นานาชาติยอมรับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญก้าวหน้ามั่นคงในทางเศรษฐกิจทั้งในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ให้ภาวะการเงินของประเทศไทยอยู่ในอันดับชั้นนำของโลก ทั้งนี้โดยการปรับปรุงแก้ไขทั้งในด้านระบบเศรษฐกิจและในด้านสมรรถภาพของประชากร เพื่อนำเอาทรัพยากรของชาติมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

สร้างความอุดมสมบูรณ์ในชนบท

พรรคสหชาติจะมุ่งสร้างความอุดมสมบูรณ์ในชนบท โดยถือหลักว่าความอุดมสมบูรณ์ต้องแพร่จากชนบทเข้าสู่ตัวเมือง พรรคสหชาติจะสร้างความอยู่ดีกินดีให้แก่เกษตรกรและกรรมกรซึ่งเป็นผู้สร้างความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองให้แก่เศรษฐกิจของชาติ เกษตรกรและกรรมกรจะต้องได้รับ

ส่วนแบ่งที่ยุติธรรมจากความอุดมสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นจากอำนาจของเขา
ชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน จะต้องได้รับผลตอบแทนจากรัฐให้คุ้มค่ากับการ
ลงทุนลงแรงในการผลิตอาหารออกมาเลี้ยงคนทั้งชาติ และยังส่งออกไป
จำหน่ายในต่างประเทศ นำรายได้มาให้แก่รัฐอีกด้วย

ยกระดับมาตรฐานการครองชีพ

พรรคสหชาติจะยกระดับมาตรฐานการครองชีพโดยทั่วไปให้สูงขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะช่วยเหลือคนจนให้มั่งรวยได้สูงขึ้น โดยการกระจาย
เงินออกไปสู่ท้องถิ่นที่ยากจนเพื่อสร้างกิจการขึ้นในท้องถิ่นนั้น ๆ ทั้งใน
ด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและพาณิชยกรรม โดยมีมุ่งหมายให้เป็น
กิจการที่ถาวร มิใช่เป็นการให้งานเพียงในระยะหนึ่ง หรือสร้างสิ่งใด
ขึ้นมาเพื่อใช้เพียงในระยะหนึ่งเท่านั้น แต่ต้องเป็นกิจการหรือวัตถุถาวร
มั่นคง เพื่อให้บริการหรือให้งานแก่ท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นกถาวรตลอดไป

ระบบสามประสาน

พรรคสหชาติยึดมั่นในระบบสามประสานในทางเศรษฐกิจ คือ
ประสานกันระหว่างนายทุน รัฐกับแรงงาน รัฐเป็นผู้ประสานงานระหว่าง
นายทุนฝ่ายหนึ่ง กับกรรมกรเกษตรกรอีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อให้ทั้งสองฝ่าย
ร่วมมือกัน ในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายและแก่ประเทศชาติ
เป็นส่วนรวม

ในการนพรรคสหชาติจะส่งเสริมกรรมกรเกษตรกรโดยไม่ทำลาย
นายทุน แต่สนับสนุนให้นายทุนได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนของตน
ด้วยความเป็นธรรมและไม่เอารัดเอาเปรียบต่อกรรมกรเกษตรกร ตลอดจน
ลูกจ้างทั้งปวง

การร่วมมือระหว่างนายทุนกับแรงงานโดยรัฐเป็นผู้ประสาน เป็น
สิ่งที่กระทำได้ผลดีมาแล้วในต่างประเทศ และในประเทศไทยก็มีเอกชน
นำเอาระบบมาใช้ได้ผลดี ดังนั้นถ้ารัฐจะเข้าทำหน้าที่ประสานระหว่าง
นายทุนกับแรงงานเสียเองแทนที่จะให้เอกชนซึ่งต้องการผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจเป็นผู้ทำ หวังนายทุนและแรงงานก็จะได้รับประโยชน์จากการร่วมมือ
กันโดยสมบูรณ์

ระบบสหการ

ในด้านธุรกิจพรรคสหชาติจะใช้ระบบสหการแก้ไขภาวะทรุดโทรม
ของธุรกิจสาขาต่าง ๆ โดยจะส่งเสริมให้ธุรกิจที่สอดคล้องกันและ
เอื้ออำนวยแก่กันเข้ามารวมกลุ่มกัน ทำนองเดียวกันกับกลุ่มหรือเครือ
บริษัทต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน การใช้ระบบสหการจะเป็นไปโดยความ
สมัครใจของทุกฝ่าย รัฐจะเป็นผู้ประสานงานและวางระเบียบ ตลอดจน
ให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการดำเนินการ เพื่อให้กลุ่มสหการที่เกิดขึ้น
โดยการรวมตัวของบริษัทต่าง ๆ มีความเจริญก้าวหน้าและเกิดประโยชน์
แก่สมาชิกของสหการโดยทั่วกัน

สหการแตกต่างกับสหกรณ์ในแง่ที่ว่า สหกรณ์เป็นการรวมตัวของ
ผู้ที่อยู่ในระดับเดียวกัน เพื่อกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดร่วมกัน แต่สหการ

เป็นการรวมตัวของกิจการในระดับที่แตกต่างกัน เพื่อดำเนินการให้บังเกิด
ความประหยัด ความคล่องตัว และบังเกิดประโยชน์แก่สมาชิกสหการ
ทุกฝ่าย เช่น ผู้ผลิตวัตถุดิบเข้าร่วมกับผู้ใช้วัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้าเป็นต้น
ย่อมจะช่วยให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย และเป็นคุณประโยชน์แก่
เศรษฐกิจของชาติเป็นส่วนรวมด้วย ดังปรากฏผลอยู่แล้วจากเครือข่าย
ต่าง ๆ ที่รวมตัวกันอยู่ในปัจจุบัน

ปัญหาคนว่างงาน

พรรคสหชาติจะถือว่าปัญหาคนไม่มีงานทำเป็นปัญหาใหญ่ทาง
เศรษฐกิจและสังคม และจะกระทำทุกวิถีทางที่จะให้ผู้ที่ต้องการทำงาน
ได้มีงานทำทุกคน ไม่ว่าจะเป็งานในระดับใดก็ตาม พรรคสหชาติถือว่า
การที่คนไม่มีงานทำหรือทำงานไม่ได้เต็มที่ เช่น ทำได้เพียงฤดูกาลเดียว
เป็นต้น เหล่านี้เป็นภาระสูญเสียทรัพยากรของชาติอย่างมหาศาล เพราะ
ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดซึ่งชาติต้องสร้างขึ้นมา โดย
ใช้เงินจำนวนมาก ทั้งต้องถือว่ามนุษย์เป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดใน
ชาติ การที่คนไม่มีงานทำหรือทำงานไม่ได้เต็มที่ จึงเป็นการสูญเสียทั้งใน
ด้านคุณค่าของมนุษย์ที่ชาติได้สร้างขึ้นมาและทั้งในด้านผลผลิตหรือบริการ
ที่มนุษย์นั้นอาจจะทำให้เกิดขึ้นได้ถ้าเขาได้มีงานทำ

ดังนั้นพรรคสหชาติจะพยายามสร้างงานขึ้นอย่างถาวรทุกหนทุก
แห่งทั้งในชนบทและในเมือง เพื่อให้คนได้มีงานทำโดยทั่วหน้ากัน จะ
ส่งเสริมการลงทุน ทั้งจะพยายามส่งเสริมการส่งแรงงานออกไปทำงาน

นอกประเทศ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้คนไทยได้มีงานทำมากขึ้นแล้ว ยังช่วยให้ได้เงินตราต่างประเทศเข้ามาเยอะมาก ๆ อีกด้วย ในขณะที่เดียวกัน พรรคสหชาติ จะให้ความสำคัญแก่คุ้มครองอย่างดีแก่แรงงานไทยในต่างประเทศมิให้ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อน และจะให้ความช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรมทุกทางเท่าที่สามารถจะทำได้

ตลาดกลางผลิตผลเกษตรและตลาดสินค้าอนาคต

พรรคสหชาติจะจัดตั้งตลาดกลางผลิตผลเกษตรขึ้นตามจุดสำคัญต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายผลิตผลเกษตรให้มีความคล่องตัวและให้ได้ราคาดีขึ้น ในตลาดกลางผลิตผลเกษตรนี้เกษตรกรนำจะผลิตผลของตนมาจำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อโดยตรง ซึ่งช่วยให้เกษตรกรมีอำนาจในการต่อรองมากขึ้น อนึ่งพรรคสหชาติจะจัดตั้งตลาดกลางสินค้าอนาคตขึ้นทำนองเดียวกันกับในนครใหญ่ ๆ ของนานาประเทศ เช่น ที่ซิดนีย์ ไทเป เกียว และฮ่องกง เป็นต้น ขณะนี้มีบริษัทที่จำหน่ายสินค้าอนาคตขึ้นในประเทศไทยแล้วเป็นจำนวนมาก พรรคสหชาติถ้าได้เป็นรัฐบาล จะจัดให้มีตลาดกลางสินค้าอนาคตเป็นทางการ เพื่อสนับสนุนให้การจำหน่ายผลิตผลเกษตรกระทำได้ดีและมีราคาสูงขึ้น และเพื่อช่วยเกษตรกรตลอดจนอุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตผลเกษตรให้สามารถลงทุนได้ถูกต้อง โดยทราบล่วงหน้าถึงราคาผลิตผลของตนที่จะจำหน่ายได้ในอนาคต

ระบบสหกรณ์และการปฏิรูปที่ดิน

พรรคสหชาติจะขยายงานระบบสหกรณ์ให้กว้างขวางแพร่หลายยิ่งขึ้น และจะควบคุมการจัดการสหกรณ์ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและ

ปราศจากการทุจริต โดยใช้เครื่องมือของพรรคและของรัฐประกอบกัน พรรคสหชาติจะส่งเสริมการปฏิรูปที่ดินที่กระทำมาแล้วให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยจะใช้การพัฒนาที่ดินนำการปฏิรูปที่ดิน กล่าวคือจะต้องพัฒนาที่ดิน ให้มีความสะดวกในด้านชลประทาน การคมนาคม การอยู่อาศัย และอื่น ๆ รวมทั้งการวิจัยในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ สภาพของดินและ ลมฟ้าอากาศในท้องถิ่นนั้น ๆ ตลอดจนสภาพสิ่งแวดล้อมที่จะอำนวยให้ สามารถอยู่อาศัยทำมาหากินได้ด้วย

การเอาเปรียบผู้บริโภคและการทำลายเศรษฐกิจของชาติ

พรรคสหชาติจะต่อต้านการสร้างความสะดวกอื่นให้แก่ประชาชน ผู้บริโภค เช่น การขึ้นราคาสินค้าโดยไม่เป็นธรรม การกักตุนสินค้า ที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้บริโภค ระบบผูกขาดและระบบคนกลาง ที่เอารัดเอาเปรียบแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภค เหล่านี้เป็นต้น พรรคสหชาติ จะจัดการกับผู้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเหล่านี้โดยเด็ดขาด ยิ่งกว่านั้นพรรคสหชาติจะดำเนินการต่อผู้ที่ทำลายเศรษฐกิจการเงิน ของชาติในด้านต่าง ๆ อย่างเฉียบขาดเช่นเดียวกันและจะถือว่าผู้ทำลาย เศรษฐกิจการเงินของชาติคือผู้ทรยศต่อชาติและประชาชน

การขาดดุลย์การค้าและดุลย์การชำระเงิน

พรรคสหชาติจะแก้ไขในเรื่องการขาดดุลย์การค้าและดุลย์การ ชำระเงินโดยจะส่งเสริมการผลิตสินค้าภายในประเทศ ส่งเสริมการ ประดิษฐ์เครื่องจักรเครื่องมือเครื่องใช้ทางอุตสาหกรรมและงดการนำเข้า

เล่ม ๘๘ ตอนที่ ๑๑๗ ราชกิจจานุเบกษา ๒๐ สิงหาคม ๒๕๒๕

ซึ่งสินค้าต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นรวมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สามารถผลิตได้ภายในประเทศ พรรคสหชาติจะส่งเสริมในเรื่องการประหยัดและวางมาตรการเพื่อการประหยัดอย่างเข้มงวดทุกชั้นเพื่อให้ชาติไทยเป็นชาติที่ประหยัดไม่ฟุ่มเฟือย

ความเสมอภาคในการศึกษา

พรรคสหชาติจะเปิดการให้การศึกษาฟรีแก่ประชาชนให้มากที่สุด เพื่อให้ประชาชนทุกระดับชั้นมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนเท่าเทียมกัน พรรคสหชาติจะส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้อ่านออกเขียนได้ทั่วประเทศ โดยขยายการศึกษาภาคบังคับให้กว้างขวางออกไป พรรคสหชาติจะส่งเสริมการศึกษาภาคอาชีวศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการของท้องถิ่นโดยจัดตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาขึ้นตามท้องถิ่นต่าง ๆ ให้ทำการสอนและฝึกอบรมนักศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่นนั้น ๆ พรรคสหชาติจะเพิ่มปริมาณโรงเรียนวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ตลอดจนส่งเสริมครูอาจารย์ให้เหมาะสมกับความต้องการของชาติทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ

เป้าหมายสำคัญของพรรคสหชาติในด้านการศึกษาก็คือการให้ความเสมอภาค ให้ทุกคนไม่ว่าจะเกิดมามั่งมีหรือยากจน ไม่ว่าจะมั่งมีเชื้อชาติใด ถิ่นศาสนาใด หรืออยู่ในภาคใดก็ตามจะต้องได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนได้เท่าเทียมกัน

พรรคสหชาติจะปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาของชาติให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำรงชีพของประชาชนอย่างแท้จริง

ยกฐานะครูอาจารย์

พรรคสหชาติจะยกฐานะครูอาจารย์โดยเพิ่มรายได้ของครูอาจารย์ให้ได้สมดุลงบกับภาวะการครองชีพ และให้สวัสดิการให้ครูอาจารย์มีความเป็นอยู่ดีไม่แพ้ข้าราชการอื่น รวมทั้งให้กำลังใจแก่ครูอาจารย์ให้ครูอาจารย์มีความมั่นใจภูมิใจในอาชีพของตนและรักอาชีพของตน พรรคสหชาติจะส่งเสริมวัฒนธรรมของชาติในเรื่องความเคารพและความกตัญญูอันศิษย์พึงมีต่อครูอาจารย์เพื่อให้ครูอาจารย์เป็นปูชนียบุคคลของเยาวชนอย่างแท้จริง

กีฬาและพลานามัย

พรรคสหชาติจะส่งเสริมในเรื่องกีฬาและพลานามัย โดยจะจัดตั้งองค์กรที่รับผิดชอบในเรื่องโภชนาการให้ทำการวิจัยค้นคว้าเผยแพร่ในเรื่องโภชนาการเพื่อให้ประชาชนบริโภคอาหารอย่างถูกต้องซึ่งจะช่วยให้มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ยิ่งกว่านั้นพรรคสหชาติจะส่งเสริมในเรื่องกีฬาและพลานามัยเพื่อให้ประชาชนในชาติมีความสามารถในการกีฬาและพลานามัยที่ดี มีร่างกายแข็งแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พรรคสหชาติจะส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬาระหว่างชาติในประเทศไทยและส่งนักกีฬาไทยไปแข่งขันในต่างประเทศประกอบการปรับปรุงร่างกายพลานามัยของนักกีฬาไทยให้มีสัดส่วนดีขึ้น เช่น ให้ร่างกายสูงขึ้นทัดเทียมกับนักกีฬาต่างชาติและให้มีความอดทนมากขึ้นเป็นต้น

พรรคสหชาติจะชี้แจงให้เยาวชนไทยตระหนักถึงอุดมการณ์
ของชาติอันเป็นเป้าหมายที่ชาวไทยจะต้องพยายามบรรลุถึง และจะ
ส่งเสริมให้เยาวชนไทยรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของไทย

ประชาธิปไตย

พรรคสหชาติจะกำหนดให้มีการสอนระบอบประชาธิปไตยแก่
เยาวชนในโรงเรียนและสถาบันต่าง ๆ นอกจากนั้นจะจัดให้มีการอบรม
ระบอบประชาธิปไตยแก่ราษฎรในท้องถิ่นทั่วราชอาณาจักร โดยอาศัย
เครื่องมือของรัฐและสมาชิกของพรรครวมทั้งนิสิตนักศึกษา จุดมุ่งหมาย
สำคัญคือให้ราษฎรตระหนักในความเป็นเจ้าของประเทศของตน ให้รู้จัก
สิทธิและหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตย ให้มีความภาคภูมิใจในสิทธิ
ของตน เช่น สิทธิในการเลือกตั้ง เป็นต้น ไม่ขายสิทธิขายเสียงของตน
ดังที่เบียดมาแล้วทุกยุคทุกสมัยที่มีการเลือกตั้ง

ศักดิ์ศรีของชาติ

พรรคสหชาติจะปลุกฝังความรู้สึกในศักดิ์ศรีของชาติให้แก่
เยาวชนและประชาชนทั่วไปให้มีความภาคภูมิใจในการที่เป็นคนไทย
ให้รู้สึกภัยเกียรติยศชื่อเสียง ให้ทราบซึ่งในคุณค่าของความดีและความ
ซื่อสัตย์สุจริต พรรคสหชาติจะส่งเสริมการทำความดีด้วยวิธีการต่าง ๆ
เช่น นำตัวอย่างการทำความดีทั้งของไทยและของต่างประเทศมาเผยแพร่
ให้รางวัลและสดุดีผู้ที่ประกอบคุณงามความดี เหล่านี้เป็นต้น

พรรคสหชาติจะแก้ไขทัศนคติและค่านิยมของเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้ถูกต้องเพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเป็นพลเมืองดีมีศีลธรรมมีหลักเกณฑ์ในการดำรงชีวิต และเป็นผู้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ

พรรคสหชาติจะสร้างความภูมิใจในการเป็นคนไทยให้แก่ประชาชน โดยการสร้างชาติสร้างประเทศให้เป็นที่เจริญและอุดมสมบูรณ์ สวยงามและสะอาดสะอ้านเป็นที่พึงชมแก่ชนต่างชาติให้คนไทยมีโอกาสทำมาหากินโดยสุจริตโดยมีรายได้ดีเพียงพอแก่ฐานะ ไม่ต้องไปประกอบมิชฉาชีพ หรือหากินโดยการขายตัวให้แก่ชาวต่างประเทศดังที่เป็นอยู่ทุกวันนี้

พรรคสหชาติจะสร้างเมืองไทยให้เป็นประเทศที่น่าอยู่อาศัยและปลอดภัย ให้มีความรุ่งเรืองและก้าวหน้าเทียบทันนานอารยประเทศให้คนไทยเมื่อไปสู่แหล่งใดประเทศใดมีความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทยของตน ให้ชนต่างชาติทั่วไปยอมรับนับถือว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญและสมบูรณ์พูนสุขและคนไทยเป็นชาติที่เจริญก้าวหน้าวัฒนธรรมอันดีงาม

เสรีภาพและความเสมอภาคทางศาสนา

พรรคสหชาติจะส่งเสริมในเรื่องการให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา ผู้ที่นับถือศาสนาใดก็ตามจะต้องได้รับสิทธิเท่าเทียมกัน ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา หรือในการทำมาหาเลี้ยง

ซึ่ง พระคสหาชาติจะต่อต้านและประนามการปฏิบัติที่ขัดต่อหลักการ
ทุกวิถีทาง ไม่ว่าจะเป็นการเหยียดหยามผู้ต่างศาสนา หรือการกีดกัน
ผู้ต่างศาสนาในทางสังคม หรือในการดำรงชีพโดยทั่วไป และจะส่งเสริม
ให้คนไทยทั่วไปมีความผ่องแผ้วต่อกันในด้านศาสนา มิให้คนไทยที่ต่าง
ศาสนากันมีความรังเกียจเคียดจัญท์ต่อกัน หรือแตกแยกเป็นปรปักษ์
ต่อกัน

พระคสหาชาติยึดถือธรรมะสั่งทตของศาสนาทุกศาสนาเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติเพื่อที่จะสร้างสังคมการเมืองระบอบประชาธิปไตยที่สะอาด
บริสุทธิ์ให้เป็นที่ไปเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่าง
แท้จริงมิให้เป็นที่ไปประชาธิปไตยที่สกปรกและลุ่ม ๆ ดอน ๆ ดังที่เป็นมาแล้ว
ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา

พระคสหาชาติจะจัดตั้งองค์กรทางศาสนาและทางวัฒนธรรมขึ้นเพื่อ
แก้ไขปัญหาคสธรรมที่เสื่อมโทรมและปัญหาสังคมที่เน่าเฟะอยู่ในทกวัน
องค์กรดังกล่าวจะค้นคว้าหาหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิตของ
ประชาชนโดยอาศัยธรรมะของศาสนาต่าง ๆ รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณี
ดั้งเดิมของชาวไทย เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติให้แก่ประชาชน เพื่อให้
ชาติไทยเป็นชาติที่วัฒนธรรมที่ดีเป็นที่ปรากฏแก่นานาชาติ

ให้การรักษาพยาบาลฟรี

พระคสหาชาติมีเป้าหมายอยู่ที่การให้การรักษาพยาบาลฟรีแก่
ประชาชนทั่วประเทศ ทั้งนี้โดยมีระบบการประกันสังคมที่มีประสิทธิภาพ
และมีจำนวนแพทย์และพยาบาลให้เพียงพอ พระคสหาชาติจะระดมพลัง

ทางการเงินทั้งของรัฐและจากการบริจาคของประชาชนเพื่อสร้างโรงพยาบาลและสถานอนามัยขึ้นตามท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศเพื่อให้บริการรักษาพยาบาลฟรีแก่ประชาชนให้ได้มากที่สุด และจะส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลและคลินิกของเอกชน ให้แพร่หลายขยายตัวกว้างขวางมากขึ้น

พรรคสหชาติจะจัดการให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถได้รับการรักษาพยาบาลโดยสะดวกรวดเร็วและดีที่สุด

ขยายการคมนาคมขนส่ง

พรรคสหชาติมีเจตจำนงแน่วแน่ที่จะส่งเสริมการคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพสูงและขยายตัวกว้างขวางออกไปทุกทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่ประเทศไทยมีฝั่งทะเลยาวและมีท่าเรือที่คึกคักอยู่มาก พรรคสหชาติจะส่งเสริมการคมนาคมขนส่งทางทะเลโดยรัฐจะเข้าช่วยคำนวณสนับสนุนกิจการในด้านนี้ของเอกชน และช่วยสร้างบุคลากรในด้านนี้ใหม่จำนวนเพียงพอและมีความสามารถที่จะดำเนินกิจการคมนาคมขนส่งทางทะเลได้เท่าเทียมกับนานอารยชาติทั้งหลาย พรรคสหชาติจะจัดให้มองการณ์และสถาบันเพื่อศึกษาค้นคว้าและดำเนินการในเรื่องนี้อย่างกว้างขวางและทันสมัย ให้ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีกองเรือพาณิชย์ที่เจริญก้าวหน้าทันสมัยเป็นจำนวนมากซึ่งดำเนินการโดยคนไทยเอง

ในด้านการเดินอากาศซึ่งประเทศไทยมีฐานะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็นศูนย์กลางสำคัญในการเดินอากาศ พรรคสหชาติจะส่งเสริมสนับสนุน

การเดินทางอากาศของไทยทั้งในต้น ระหว่างประเทศและภายในประเทศให้กว้างขวางและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จะสนับสนุนการสร้างสนามบินทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดให้ทันสมัย ให้มีสนามบินระหว่างชาติที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งในกรุงเทพฯ และตามจังหวัดที่สำคัญๆ ให้ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางและเป็นผู้นำในด้านการบินระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน

พรรคสหชาติจะส่งเสริมการคมนาคมขนส่งทางบกให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงขนทั้งทางถนนและทางรถไฟ พรรคสหชาติจะสร้างถนนหนทางให้มากขึ้นเพื่อแพร่กระจายความเจริญออกไปทั่วประเทศ จะส่งเสริมในด้านการขนส่งมวลชนเพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป เช่น รถไฟ รถยนต์โดยสาร ระบบขนส่งมวลชน เป็นต้น

พรรคสหชาติจะรื้อฟื้นโครงการสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมขนส่งขึ้นมาพิจารณาใหม่ เช่น โครงการขุดคอคอดกระ เป็นต้น ซึ่งจะอำนวยความสะดวกทางเศรษฐกิจให้แก่ชาวไทยภาคใต้อย่างมหาศาล ทั้งจะพิจารณาโครงการใหม่ๆ ที่อาจกระทำได้ เช่น การสร้างระบบรถไฟใต้ดิน การสร้างระบบทางด่วนในภูมิภาคต่างๆ เหล่านี้ เป็นต้น

ยึดมั่นในสันติธรรม

ในด้านต่างประเทศพรรคสหชาติจะส่งเสริมการดำเนินการทั้งปวงเพื่อให้ได้มาและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพในอาเซียนในภาคพื้นแปซิฟิก และในโลกทั่วไป ทั้งนี้พรรคสหชาติจะสนับสนุนให้มีการจัดตั้งองค์การ

ระหว่างประเทศชนในภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียบูรพา ซึ่งจะรวมานาประเทศที่อยู่ในภาคมหาสมุทรแปซิฟิกและเอเชียบูรพาซึ่งรวมเอเชียอาคเนย์ด้วย เพื่อให้เป็นที่ชุมนุมเจรจาระหว่างประเทศเหล่านั้นในอันที่จะแก้ไขปัญหาคือข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในทางสันติวิธี และร่วมมือกันทางเศรษฐกิจติดต่อแลกเปลี่ยนกัน ในทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและสมบูรณสุขสันต์ในภาคนี้

พรรคสหชาติจะรักษาและส่งเสริมสัมพันธไมตรีอันดีกับนานาประเทศไม่ว่าจะมีลัทธิการเมืองการปกครองเป็นแบบใด ส่วนมิตรประเทศที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับไทยอยู่แล้วนั้น พรรคสหชาติจะรักษาและส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศเหล่านั้นให้มั่นคงใกล้ชิดยิ่งขึ้น

ในขณะเดียวกัน พรรคสหชาติจะยึดมั่นถือผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักในการดำเนินนโยบายต่างประเทศ จะมุ่งรักษาผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ จะป้องกันมิให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทย และจะดำเนินการทุกวิถีทางที่จะป้องกันรักษาเอกราชอธิปไตยและบูรภาพทางดินแดนของประเทศไทยมิให้ชาติอื่นมาแย่งได้

สร้างกำลังทหารให้เข้มแข็ง

พรรคสหชาติจะมุ่งสร้างกำลังทหารให้เข้มแข็งและสนับสนุนทหารของชาติให้มียศได้สมควรแก่ฐานะและจะให้การตอบแทนแก่ทหารของชาติโดยให้สวัสดิการในด้านที่พักอาศัยและการครองชีพทั่วไปจะส่งเสริมกำลังขวัญของทหารทุกระดับให้มีความมั่นใจและภูมิใจในอาชีพและใน

การเข้ารับราชการทหาร จะแก้ไขค่านิยมเกี่ยวกับการเข้ารับราชการทหาร การเกณฑ์ทหาร ฯลฯ

พรรคสหชาติจะสร้างกองทัพทั้งสามใหม่กำลังเพียงพอที่จะรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติและบูรณภาพทางดินแดนของประเทศไทยได้อย่างแท้จริง เป้าหมายของการสร้างกำลังทหารคือการให้ทุกคนในชาติมีส่วนในการป้องกันประเทศ ให้ประชาชนทุกคนเป็นทหารโดยการหมุนเวียนกันเข้ารับการฝึกและรู้จักหน้าที่ของตนในยามสงคราม

พรรคสหชาติจะจัดให้มีการป้องกันภัยแก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันภัยทางอากาศและการป้องกันภัยจากสงครามปรมาณู สงครามเคมี และสงครามชีววิทยา จะจัดให้มีการฝึกอบรมแก่ประชาชนในเรื่องเหล่านี้และให้มีการฝึกซ้อมอยู่เสมอ

ปฏิรูปกิจการศาล

พรรคสหชาติจะดำเนินการให้แยกอำนาจทั้งสาม คือ อำนาจอธิปไตย อำนาจบริหารและอำนาจตุลาการ ออกจากกันอย่างแท้จริง โดยแยกสถาบันที่ใช้อำนาจเหล่านั้น ออกจากกันเพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยให้มีการถ่วงดุลย์อำนาจซึ่งกันและกันระหว่างสถาบันเหล่านั้น

ในการนี้ พรรคสหชาติจะเทิดทูนและส่งเสริมให้ศาลสถิตยุติธรรมสามารถปฏิบัติงานได้โดยเป็นอิสระและเป็นสถาบันที่ปกป้องรักษาสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้อย่างแท้จริง

พรรคสหชาติจะเน้นหนักในเรื่องการปฏิรูปกิจการศาลสถิตย์ยุติธรรม และส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมายวิธีพิจารณาความให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

พรรคสหชาติจะจัดให้มีการศึกษาวิชานิติศาสตร์ให้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชากฎหมายมหาชนเพื่อเป็นพื้นฐานในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกิจการศาลสถิตย์ยุติธรรม จะปรับปรุงระบบกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ ในภาคพื้นยุโรป อันจะนำไปสู่การจัดตั้งศาลปกครองและการกำจัดคอร์ปชั่นฉ้อราษฎร์บังหลวงให้ทุเลาเบาบางลง และหมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทยในที่สุด

อุดมการณ์ของชาติ

พรรคสหชาติจะกำหนดอุดมการณ์ของชาติขึ้น โดยตั้งเป้าหมายไว้ ๓ ประการ คือ (๑) ประเทศไทยจะต้องเป็นศูนย์กลางแห่งสันติภาพในทวีปเอเชีย (๒) ประเทศไทยจะต้องได้รับนับถือจากนานาชาติว่าเจริญก้าวหน้าทั้งในทางวัตถุและจิตใจ มีอารยธรรมและวัฒนธรรมอันสูงส่ง (๓) ประเทศไทยจะต้องมีกำลังทหารและการป้องกันประเทศที่เข้มแข็งอย่างแท้จริง

พรรคสหชาติจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อสร้างอุดมการณ์ของชาติให้สัมฤทธิ์ผลโดยแท้จริง ในการสร้างประเทศไทยให้เป็นแหล่งสันติของทวีปเอเชียและของโลก ในการสร้างความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุและ

เล่ม ๕๕ ตอนที่ ๑๑๗ ราชกิจจานุเบกษา ๒๐ สิงหาคม ๒๕๒๕

ทางจิตใจให้แก่คนไทยเพื่อให้โลกทั่วไปยกย่องนับถือ ในการสร้างกำลังทหารและการป้องกันประเทศให้มั่นคงเข้มแข็งและในการสร้างสวัสดิภาพความปลอดภัยให้แก่ประชาชนชาวไทยทั่วหน้ากัน

ยิ่งกว่านั้นพรรคสหชาติจะดำเนินการในทางจิตวิญญามวลชนเพื่อสร้างพลังใจที่กล้าแข็งให้แก่ประชาชนชาวไทยทั้งมวล ในอันที่จะสร้างชาติสร้างประเทศให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง ไพบูลย์เป็นเอกอยู่ในอาเซียน และให้ประชาชนชาวไทยมีพลังขวัญที่เข้มแข็งสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นเพื่อพิทักษ์รักษาแผ่นดินไทยและเอกราชอธิปไตยไว้ตลอดชั่วนิรันดร

สยามานสติ

หากสยามยังอยู่ยั้ง	ยืนยง
เราก้เหมือนอยู่คง	ชัพด้วย
หากสยามพินาศลง	ไทยอยู่ได้ฤา
เราก้เหมือนมอดม้วย	หมดสิ้นสกุลไทย
ใครรานใครรุกตัว	แดนไทย
ไทยรบจนสุดใจ	ชาติดิน
เสียเนื้อเลือดหลังไหล	ยอมสละ สิ้นแด
เสียชีพไปเสียสิ้น	ชอกองเกียรติงาม

พรรคชาติไทย

ชื่อพรรคการเมือง

ชาติไทย

ทะเบียนเลขที่

๕/๒๕๒๕

วันรับจดทะเบียน

๘ กรกฎาคม ๒๕๒๕

ภาพเครื่องหมายพรรค



ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ ๓๒๕/๑๔-๑๖ ถนนลูกหลวง
แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ
มหานคร

ชื่อหัวหน้าพรรคการเมือง

พลตรี ประมาท อติเรกสาร

ชื่อรองหัวหน้าพรรคการเมือง

พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ

ดร. อนุวรรณน์ วัฒนพงศ์ศิริ

นาวาอากาศโท ทินกร พันธุ์กระวี

พลโท ชาญ อังสุโชติ

ดร. สอาด บิยวรรณ

ชื่อเลขานุการพรรคการเมือง

นายบรรหาร ศิลปอาชา

ชื่อย่อเลขราชการพรรคการเมือง

นายสุขุม เถาว์ณศิริ

นายประภัทร โปธสุธน

นายสุรพันธ์ ชินวัตร

นายเสนาะ เทียนทอง

ชื่อย่อกรรมการบริหาร

นายมานิต สุคนธพานิช

นางสาวพวงเล็ก ตันบรรจง

นายชูชีพ หาญสวัสดิ์

นายประเสริฐ บุญสม

นายไพโรจน์ เครือรัตน์

นายสีหนาท ภาษา

นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์

นายสกุล ศรีพรหม

นายเดช บุญ-หลง

นายไพบุลย์ พานิชชีวะ

นายธรรมมา ปิ่นสุภาบุญนะ

นายอนุสร ทรัพย์มณ

นายอุดม วิฑยะสิรินันท์

นายธนา เลี้ยวบรินทร์

พันเอก ประกอบ ประยูรโกศราช

นายทวี ศรีสุคนธ์

นายนิยม วรบุญญา

นายดุสิต รังคศิริ

นโยบายและวิธิดำเนินการของพรรคชาติไทย

พรรคชาติไทยยึดมั่นในระบอบการปกครองเสรีประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีอุดมการณ์อย่างแน่วแน่ให้คนไทยในชาติ มีความสามัคคี มีความก้าวหน้า ในทางเศรษฐกิจและสังคม และมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยของชาติ มุ่งสร้างทัศนคติให้ประชาชน รักเคารพในอิสรภาพ เสรีภาพ รู้จักสิทธิ รู้จักหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของตนไม่ต้องการให้ผู้ใดมีสิทธิหรือใช้สิทธิเหนือส่วนรวม เหนือกฎหมาย หรือให้การปลุกระดมมวลชน เรียกร้องข่มขู่ ก่อให้เกิดความไม่สงบ เรียบร้อย ซึ่งทำให้สภาพทางการเมือง สภาพทางเศรษฐกิจ และสภาพ ความมั่นคงของประเทศ มีแต่ความเสื่อมและทรุดโทรมลง

ฉะนั้น พรรคชาติไทยจึงกำหนดแนวนโยบาย เป้าหมาย และ วิธิดำเนินการไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ การเมือง

(๑) ยึดมั่น เทิดทูน และรักษาไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

โดยปลุกฝังให้คนไทยยึดมั่นใน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญโดยเคร่งครัด และส่งเสริมความรู้ให้ประชาชนมีความเข้าใจว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นการปกครองที่ดีที่สุดของประชาชน ฉะนั้น ประชาชนจึงต้องร่วมกันต่อสู้ ขัดขวางระบอบเผด็จการและคอมมิวนิสต์ทุกรูปแบบ

(๒) ส่งเสริมสถาบันพรรคการเมืองให้เป็นพื้นฐานที่สำคัญของระบอบประชาธิปไตย เพื่อให้มีความมั่นคง มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับนับถือของประชาชน

โดยดำเนินการให้ประชาชนเห็นความสำคัญของพรรคการเมือง ว่าเป็นองค์กรที่สำคัญของระบอบประชาธิปไตย ประชาธิปไตยที่ไม่มีพรรคการเมือง หรือมีพรรคการเมือง แต่ไม่มีพรรคใดที่สมาชิกได้รับเลือกตั้งมากพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้ ต้องรวมกันหลายพรรคในการจัดตั้งรัฐบาล จึงทำให้รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยไม่มีเสถียรภาพ ฉะนั้น การสนับสนุนให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพ มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง และรับรู้ในสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ บทบาททางการเมือง ปัญหาและความต้องการของสังคม จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

(๓) สร้างนักการเมืองให้ประชาชนมีความศรัทธาทั้งการกระทำและคำพูด

โดยดำเนินการสร้างนักการเมืองและสมาชิกของพรรคชาติไทยให้ มีอุดมการณ์ มีระเบียบวินัย มีศีลธรรม และปฏิบัติตัววางตนให้เป็นที่ยอมรับนับถือของประชาชน ทศนะที่ว่า นักการเมืองต้องพูด “คำ” เป็น “ขาว” และ “ขาว” เป็น “ดำ” นั้น ต้องไม่เกิดขึ้นในพรรคชาติไทยเป็นอันขาด

ข้อ ๒ การปกครอง

(๑) ให้ประชาชนมีความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน และสามารถหาเลี้ยงชีพโดยสุจริตด้วยความสงบสุข